

ประวัติของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

2.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2502 คณะรัฐบาลสมัยปฏิวัติ อันมี พลเอก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ขึ้นให้ทันเปิดเรียนในปี พ.ศ. 2507 และได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งได้ออกประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 21 มกราคม 2507 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็กลายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยให้ สังกัดอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 ในระยะ เริ่มต้น ได้เปิดดำเนินการสอนเพียง 3 คณะ ที่เป็นรากฐานของทุกสาขาวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้รับโอนกิจการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีเดียวกันนี้เอง ได้เริ่มจัดตั้ง คณะเกษตรศาสตร์ ขึ้นอีกคณะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2511 ได้จัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ ในปีต่อ ๆ มา ได้ตั้งคณะใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันต- แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะทั้งหมด 13 คณะ โดยตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพิ่มขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2518 และมีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งทำการสอนและวิจัยในระดับปริญญาโท และ ปี พ.ศ. 2525 ได้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น

2.2 มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นของมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย "คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนของสภาคริสตจักรในประเทศไทย" เดิม

มหาวิทยาลัยพายัพ ยังเป็นวิทยาลัยพายัพ เพิ่งจะได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 คณะกรรมการดำเนินงานได้ยื่น
ขออนุมัติจัดตั้ง "วิทยาลัยพายัพ" ในวันที่ 25 กันยายน 2515 โดยยื่นคำร้องขอจัดตั้งต่อคณะ-
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ ภายหลังคณะปฏิบัติไต่ปราภาสีให้หน่วยงานของวิทยาลัยเอกชน ไป
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517 โดยเปิดสอน 8 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา สังคมวิทยา-มานุษย
วิทยา การบริหารงานบุคคล และอนุปริญาพหุบาลและอนามัย มีนักศึกษาเริ่มแรก 201 คน มาจาก
15 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด
การเลขานุการ และการบัญชี

ในปีการศึกษา 2522 สภาศรีสัจจกร ลงมติให้วิทยาลัยพระคริสตธรรม กับวิทยาลัย
พายัพ รวมเป็นสถาบันเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการเพียงคณะเดียว เพื่อให้ผลการศึกษาของทั้งสอง
สถาบันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตเปิดคณะศาสนศาสตร์
แมกคิลวารี และเปิดหลักสูตรปริญญาโท สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพ
ทางศาสนาระดับสูง

ในปีการศึกษา 2523 และ 2525 ได้เปิดสาขาใหม่อีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาจิตวิทยา
สังกัดคณะสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
คณะบริหารธุรกิจ คณะศาสนศาสตร์แมกคิลวารี คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะวิทยา-
ศาสตร์ และกำลังเตรียมโครงการเปิดคณะใหม่อีก 2 คณะ คือ คณะอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ
และคณะเภสัชศาสตร์ มีสาขาวิชาอยู่ 18 สาขา มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 195 คน อาจารย์
พิเศษ 30 คน และจำนวนนักศึกษาประมาณ 2,800 คน

2.3 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อ พ.ศ. 2518 มีประวัติความเป็นมาดังนี้

หลักการเดิม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จะขอเป็นสถาบันสมทบในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่สถาบันพระจอมเกล้าไม่อาจรับเข้าเป็นสถาบันสมทบได้ เพราะสถาบันไม่มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้ สถาบันแม่โจ้ จึงขอเป็นสถาบันเอกเทศ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แต่ได้ถูกสมาชิกสภานิติบัญญัติคัดค้าน เพราะจะเป็นการซ้ำซ้อนกับคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะเป็นการทำให้การผลิตกำลังคนระดับกลางทางการเกษตร ซึ่งกรมอาชีพศึกษากำลังกระทำอยู่ต้องขาดไป

ต่อมาสถาบันได้ชี้แจงให้ทราบว่า การศึกษาในสถาบันแม่โจ้ ไม่ซ้ำซ้อนกับงานของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีคณะเกษตรอยู่แล้ว และได้เข้าเสนอต่อรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง จนในที่สุดก็อนุมัติให้มีการสอนเพียงชั้นเดียว คือ ชั้นปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2518 ขึ้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. คณะธุรกิจการเกษตร และ
4. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ซึ่งแต่ละส่วนราชการนี้ ก็แบ่งเป็นภาควิชา และฝ่ายต่าง ๆ อีกมากมาย และเริ่มรับรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จาก ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) แผนกเกษตรกรรม หรือประโยชน์क्रमมัธยมเกษตรกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประมาณปีละ 800 คน

2.4 วิทยาลัยครูเชียงใหม่

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เป็นสถานฝึกหัดครู 1 ใน 36 แห่งทั่วประเทศ ที่สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรถาวรวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ผลิตครูตามหลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัดครู

ปี พ.ศ. 2467 เริ่มเปิดสอนครั้งแรก ปี 2468 เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม เป็นเวลา 3 ปี ปี 2470 เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่" พ.ศ. 2498 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.) เป็นปีแรก ซึ่งหลักสูตรนี้ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ งดสอนตั้งแต่ปี 2522 พ.ศ. 2503 ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู เป็น "วิทยาลัยครูเชียงใหม่" และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.ก.ศ. ชั้นสูง) พ.ศ. 2511 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.ศ. 5 หลักสูตรนี้เลิกผลิตไปเมื่อ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2512 เริ่มเปิดสอนภาคค่ำ เพื่อสนองนโยบายนักเรียนไม่ทิ้งโรงเรียนและขาดครู ในช่วงนั้น นโยบายนี้เลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2517 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปิดวิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี

พ.ศ. 2519 ประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัดครู แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ป.ก.ศ. ชั้นสูง และ ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี

พ.ศ. 2520 เปิดวิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี

พ.ศ. 2521 เปิดวิชาเอกเกษตรศาสตร์ สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี

พ.ศ. 2522 องค์กรนักศึกษาหลักสูตร ป.ก.ศ. ร่วมกับวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่
เปิดวิชาเอกพลศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และเริ่มดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อปป) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี.

PAYAP UNIVERSITY